



สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง

ภาพการเมืองหลังสู้ศึกอภิปราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ภาพการเมืองหลังสู้ศึกอภิปราย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่และการเก็บข้อมูลในโซเชียลมีเดียทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,621 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 2 - 4 มิ.ย. ที่ผ่านมา เมื่อสอบถามถึงภาพการเมืองหลังสู้ศึกอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน ผ่าน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.1 เห็นภาพการเมืองเก่า ๆ จัดคนเข้ามาเอาผลประโยชน์เงินกู้ ที่รัฐบาลก้อหน้สินให้ประชาชนทุกคนในชาติ รองลงมาคือ ร้อยละ 79.4 เห็นภาพนักการเมืองยี้แย่ ๆ เดิม ๆ ทำให้เด็กและเยาวชนลอกเลียนแบบโกง ร้อยละ 76.4 เห็นภาพสงสารเห็นใจ นายอดุตตม สวานายน คนเคยแจกเงินเยียวยาประชาชนมากขึ้น ร้อยละ 75.6 เห็นภาพการเมืองที่ เสร็จนา ฆ่าโคทีก เสร็จศึก ฆ่าขุนพล ร้อยละ 75.4 เห็นภาพนักการเมืองหักหลัง มุงเอาผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ร้อยละ 68.1 เห็นภาพเตรียมการ ขบวนการโจรปล้นชาติ และร้อยละ 67.0 เห็นภาพอำมหิต โหดร้ายทางการเมือง

นอกจากนี้ ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.0 เห็นภาพอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพที่ปล่อยให้มีการหักหลังเพื่อนร่วมรบ ปล่อยให้เพื่อนร่วมรบตายไปหลังจบศึก ในขณะที่ ร้อยละ 28.0 เห็นภาพพลเรือนผู้กล้าหาญยืนชี้แจงความจำเป็นต้อกู้เงินมาเยียวยาประชาชนฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.3 ระบุเป็นไปได้ที่ประชาชนจะเป้านกหวีด ลูกขึ้นออกมาปกป้องเงินกู้ที่รัฐบาลก้อหน้สินให้ทุกคนในชาติ ขจัดนักการเมืองยี้ที่เข้ามารุมทั้ง ในขณะที่ ร้อยละ 22.7 ระบุเป็นไปได้ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.7 ระบุ ภาพการเมืองที่เห็นวันนี้คือ นรก ซัด ๆ ในขณะที่เพียงร้อยละ 9.3 ระบุ สวรรค์แท้ ๆ ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.2 ระบุ ถึงเวลาแล้วที่ควรยุบสภา ในขณะที่ร้อยละ 25.8 ระบุ ยังไม่ถึงเวลา

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่ ๓ ป.ระวังสันคลอนเหตุคนไม่เอา เพราะเวลานี้ประเทศชาติและประชาชนเปราะบางมากและอาจนำสู่วิกฤตใหญ่หลวงยากจะควบคุมสอดคล้องกับข้อมูลอารมณ์ประชาชนที่เคยทำมาเกือบ ๓๐ ปี จึงต้องรีบแจ้งสัญญาณอันตรายแรง ๆ ด้วยข้อมูลว่าบ้านเมืองอาจจะวุ่นวายช่วงปลายปี ถ้าไม่ตัดไฟแต่ต้นลมในวันนี้ นายกรัฐมนตรีและผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจึงอย่าเติมเชื้อเพลิงผืนกระแสดังคมสร้างความคับแค้นใจ ความเคลือบแคลงสงสัยของสาธารณชนต่อนักการเมืองยี้แบบเก่า ต่อความไม่ชอบธรรมของรัฐบาล องค์กรอิสระและต่อผู้ใหญ่ฝ่ายการเมือง

“ทางออกคือ ๑) รักษาสถานภาพเดิมคือ the Status Quo เอาไว้ไม่ทำตามกลุ่มนักการเมืองแบบเก่าที่เราร้อน แต่เมื่อมีผู้ใหญ่บางคนทำพลาดผืนกระแสดังคมไปก็รีบปรับตัวกลับสู่ทางที่ดีที่ถูกต้อง ๒) ผู้มีบารมีของประเทศน่าจะทำให้พรรคการเมืองเจ้าปัญหากลับมารักษาปกป้องคนดีเอาไว้โดยถือโอกาสนี้ปลดคนไม่ดีมีประวัติต่างพร้อยเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยในหมู่ประชาชนที่ทุจริตคอร์รัปชั่นออกไปเลย ใช้วิกฤตเป็นโอกาสสังคมจะกลับมายกย่องเชิดชูพรรคการเมืองนี้ และ ๓) หากทำอะไรไม่ได้มากอีกแล้ว เพราะวุ่นวายเหลือเกิน

เหนื่อยเหลือเกิน ก็น่าจะยุบสภา เลือกตั้งใหม่ ตัดไฟแต่ต้นลม คืบอำนาจให้ประชาชน ผลที่ตามมาคือ จะช่วยทำให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ไม่เกิดเหตุรุนแรงบานปลาย เพราะดับไว้ซึ่งเหตุปัจจัย ล้างไฟกันใหม่อีก รอบด้วยวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ดร.นพดล กล่าว

ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ภาพการเมืองหลังสู้ศึกอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน

ลำดับที่	ภาพการเมืองหลังสู้ศึกอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน	ร้อยละ
1	ภาพการเมืองเก่า ๆ จัดคนเข้ามาเอาผลประโยชน์เงินกู้ ที่กอหนี่สินให้ประชาชนทุกคนในชาติ	81.1
2	ภาพนักการเมืองยี้แย ๆ เดิม ๆ ทำให้เด็กและเยาวชนลอกเลียนแบบโกง	79.4
3	สงสารเห็นใจ นายอุตตม สาวนายน คนเคยแจกเงินเยียวยาประชาชนมากขึ้น	76.4
4	เสรีจนา ฆ่าโคทีก เสรีจติก ฆ่าขุนพล	75.6
5	ภาพนักการเมืองหักหลัง มุ่งเอาผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง	75.4
6	ภาพเตรียมการ ขบวนการโจรปล้นชาติ	68.1
7	ภาพอำมหิต โหดร้ายทางการเมือง	67.0

ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ภาพการเมืองที่เห็นระหว่าง ภาพพลเรือนผู้กล้าหาญยืนชี้แจงความจำเป็นต่องู้เงินมาเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจ กับ ภาพอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพปล่อยให้มีการหักหลัง เพื่อร่วมรบ ปล่อยให้เพื่อร่วมรบตายไปหลังจบศึก

ลำดับที่	ภาพการเมืองที่เด่นชัดกว่า	ร้อยละ
1	ภาพอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพที่ปล่อยให้มีการหักหลังเพื่อร่วมรบ ปล่อยให้เพื่อร่วมรบตายไปหลังจบศึก	72.0
2	ภาพพลเรือนผู้กล้าหาญยืนชี้แจงความจำเป็นต่องู้เงินมาเยียวยาประชาชนฟื้นฟูเศรษฐกิจ	28.0
	รวมทั้งสิ้น	100.0

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ภาพการเมืองที่เห็นวันนี้ กับ ความเป็นไปได้ที่ประชาชนจะเป่านกหวีด ลูกขึ้น ออกมาปกป้องเงินกู้ที่รัฐบาลกอหนี่สินให้ทุกคนในชาติ ขจัดนักการเมืองยี้ที่เข้ามารุมทั้ง

ลำดับที่	ความเป็นไปได้ที่ประชาชนจะเป่านกหวีด ออกมาปกป้องเงินกู้ ขจัดนักการเมืองยี้ที่เข้ามารุมทั้ง	ร้อยละ
1	เป็นไปได้	77.3
2	เป็นไปได้ไม่ได้	22.7
	รวมทั้งสิ้น	100.0

ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ภาพการเมืองที่เห็นวันนี้

ลำดับที่	ภาพการเมืองที่เห็นวันนี้	ร้อยละ
1	นรก ชัด ๆ	90.7
2	สวรรค์ แท้ ๆ	9.3
	รวมทั้งสิ้น	100.0

ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความเห็นต่อ การยุบสภาเลือกตั้งใหม่

ลำดับที่	ความเห็น	ร้อยละ
1	ถึงเวลาแล้วที่ ควรยุบสภา	74.2
2	ยังไม่ถึงเวลา	25.8
	รวมทั้งสิ้น	100.0